



TỈNH BÌNH ĐỊNH

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Tháng 11/2018
Lưu hành nội bộ

NỘI DUNG CHÍNH



1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tr.2).
2. Theo dòng lịch sử (Tr.4).
3. Sổ tay nghiệp vụ (Tr.9).
4. Mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi (Tr.13).
5. Bài hát Thanh niên (Tr.14).
6. Định hướng sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 (Tr.15).

Chủ đề:

**TRI ÂN THẦY CÔ
(20/11/1982 - 20/11/2018)**

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Bác Hồ với những lời dạy với giáo viên, học sinh Việt Nam

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta lại cùng nhau nhớ về những lời dạy, tình cảm, tư tưởng của Bác, những mong mỏi của Bác đối với đội ngũ giáo viên, học sinh của cả nước. Mỗi lời Bác để lại đều trở thành động lực to lớn để lớp lớp giáo viên, học sinh quyết tâm giành thắng lợi sự nghiệp giáo dục có những bước phát triển mới theo tư tưởng và triết lý về giáo dục đậm chất nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Những người anh hùng vô danh”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để phát triển nền giáo dục nước nhà, Bác Hồ luôn đề cao sứ mệnh của người thầy giáo. Người viết: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất..., những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh... Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.

Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. Bác nhắc nhở: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con”.

Trong bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15/10/1968, Bác Hồ nhắc lại các thầy, cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên 3 điểm sau: Thứ nhất, thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng đáng với đồng bào miền Nam anh hùng.

Thứ hai, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật.

Thứ ba, các cô các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tăng cường bảo đảm sức khỏe và an toàn. Đề cao sứ mệnh của thầy cô giáo, trong thư Bác viết: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước ta đã và đang hết sức coi trọng sự nghiệp giáo dục. Năm 1982 đã lấy ngày 20/11 hàng năm làm “Ngày Nhà giáo Việt Nam”, thông qua nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, quan tâm và tạo điều kiện cho đông đảo đội ngũ thầy giáo, cô giáo được đào tạo chính quy, nâng cao chất lượng đời sống đề các thầy giáo, cô giáo yên tâm công tác.

Niềm hi vọng to lớn ở thế hệ trẻ của đất nước

Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt cho các em thiếu niên, nhi đồng – thế hệ trẻ của đất nước. Với Người, thế hệ trẻ chính là những mầm non, là niềm hi vọng cho đất nước phát triển tiến bộ, văn minh, hiện đại. Trong bức thư Bác gửi học sinh trong ngày khai trường vào tháng 9/1945 ngay sau ngày Bác đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác viết: Sau 80 năm giờ nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Trong thời đại hiện nay, thời đại sức mạnh của trí tuệ, khoa học - công nghệ và kinh tế - văn hóa đóng vai trò quyết định. Việt Nam với những chính sách mở cửa tích cực, đã và đang có những cơ hội hội nhập tốt nhất. Vì vậy, để nước Việt Nam phát triển được như Bác Hồ mong muốn đòi hỏi mỗi người phải có trí tuệ, hiểu biết khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, có khả năng đi tắt đón đầu. Điều đó chỉ thành hiện thực khi chủ nhân của đất nước là những người có tri thức, đủ năng lực hòa nhập với trình độ văn hóa của thế giới. Do đó, hơn lúc nào hết, thế hệ học sinh hôm nay cần phải ra sức học tập, tu dưỡng trở thành người có tài và có tâm, đủ năng lực để hội nhập đưa đất nước tiến lên, phù hợp với bước tiến của thời đại.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Đây vừa là yêu cầu tất yếu có tính thời đại, trong xu thế toàn cầu hóa, vừa là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước ta; đồng thời đó cũng là nhu cầu của chính nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Xây dựng nền giáo dục mở, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã

hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc... Qua đó, sẽ góp phần “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của Nhân dân”. Con người Việt Nam sẽ phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, sống đẹp và làm việc hiệu quả.

Từ bức thư đầu tiên (9/1945) cho tới bức thư cuối cùng (10/1968), những lời của Bác đã trở thành di sản vô giá, là báu vật thiêng liêng của dân tộc ta, đất nước ta nói chung và của ngành Giáo dục nói riêng. Mỗi lời nói đó đã khơi dậy lòng yêu nghề, niềm tự hào đối với nghề, tinh thần trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo, công nhân viên mà còn khơi dậy ý thức học tập của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay và mãi mãi về sau.

Trích: <http://www.bqllang.gov.vn/>

THEO DÒNG LỊCH SỬ

- Ngày 07/11/1917: Kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga.
- Ngày 09/11/1946: Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
- Ngày 18/11/1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
- Ngày 20/11/1982: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Ngày 23/11/1940: Kỷ niệm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ.
- Ngày 23/11/1946: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Cách mạng tháng Mười Nga vào năm 1917 là sự kiện lịch sử có tác động lớn đến sự phát triển của nước Nga và toàn thế giới



Ông Vladimir Ilyich Lenin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917.

Ảnh: Britannica.

Cuộc cách mạng diễn ra trong bối cảnh vào đầu thế kỷ 20, Nga là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Sa hoàng Nikolai II. Ông đã đẩy Nga vào Thế chiến I, gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Kinh tế Đế quốc Nga kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn, đời sống người dân cực khổ.

Ngoài ra, hoàng gia Nga còn bị "tu sĩ" Grigory Rasputin đứng đằng sau thao túng. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Sa hoàng diễn ra khắp nơi.

Tháng 2/1917, Cách mạng tháng Hai, bùng nổ với các cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh và bãi công tập thể, tiêu biểu như cuộc biểu tình của 90.000 nữ công nhân từ 50 xí nghiệp tại Petrograd, thủ đô của Đế quốc Nga (hiện là Saint Petersburg). Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. Chế độ quân chủ chuyên chế Sa hoàng bị lật đổ. Cách mạng tháng Hai được coi là cách mạng dân chủ tư sản.

Theo lời kêu gọi của đảng Bolshevik, công nhân và binh lính đã thành lập các Xô viết đại biểu, tức các cơ quan đại biểu để lãnh đạo đất nước. Cùng thời gian, giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời. Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại hai chính quyền song song do hai lực lượng trên lãnh đạo.

Chính phủ lâm thời không giải quyết những vấn đề đã hứa như cải cách ruộng đất cho nông dân, tạo việc làm cho công nhân. Tình trạng thiếu lương thực vẫn xảy ra và Chính phủ lâm thời vẫn quyết theo đuổi chiến tranh.

Trước tình hình này, ông Vladimir Ilyich Lenin, lãnh đạo đảng Bolshevik, đã xác định cần lật đổ chính quyền tư sản lâm thời, chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, với khẩu hiệu "Tất cả chính quyền về tay Xô viết" và "Hòa bình, ruộng đất, bánh mì".

Ngày 24/10/1917, cuộc khởi nghĩa bắt đầu với sự lãnh đạo trực tiếp của ông Lenin. Cận vệ Đỏ, lực lượng vũ trang tình nguyện của công nhân và nông dân, tập trung lực lượng đánh chiếm các khu vực đầu mối, trụ sở các bộ, tổng đài điện thoại, nhà ga, cầu đường. Ngày 25/10/1917, họ tấn công Cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ lâm thời.



Nữ binh lính điều hành trong cuộc cách mạng.

Ngay trong đêm 25/10/1917, chính quyền Xô viết do ông Lenin đứng đầu được thành lập. Các sắc lệnh đầu tiên được thông qua là Sắc lệnh hòa bình (lên án chiến tranh) và "Sắc lệnh ruộng đất" (nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân).

Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao được thành lập để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hội đồng có trách nhiệm cải cách ruộng đất: xóa bỏ việc chiếm hữu ruộng đất của giới địa chủ, trao lại ruộng đất cho nông dân. Đối với công nghiệp, họ quốc hữu hóa một số nhà máy lớn, đồng thời thực hiện chính sách lao động tiên tiến: ngày làm việc 8 giờ, cấm sa thải công nhân bừa bãi, quy định chế độ nghỉ phép đối với công việc nặng nhọc.

Chính quyền Xô viết còn thực hiện các biện pháp thủ tiêu tàn tích của chế độ cũ như xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của giáo hội, thực hiện chính sách nam nữ bình đẳng. Nước Nga Xô viết chính thức rút khỏi Thế chiến I vào ngày 3/3/1918 Công lịch.

Ngày 10/1/1918, Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ III được khai mạc, thông qua quyết định lịch sử cải tổ nước Cộng hòa Xô viết Nga thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga. Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) sau đó được thành lập ngày 30/12/1922.



Đảng Bolshevik phát báo của họ cho người dân vài ngày sau cuộc cách mạng. Ảnh: Keystone.

Ảnh hưởng lớn

Cách mạng Tháng Mười là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, đánh dấu việc ra đời của nước Nga Xô viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Vào thời bấy giờ, hầu hết các nước châu Á, châu Phi đều bị các nước thực dân phương Tây xâm chiếm

và biến thành thuộc địa. Chiến thắng của Cách mạng tháng 10 đã tạo xung lực để cho công cuộc đấu tranh của họ.

Theo allafrika, tin tức về "chiến thắng của giai cấp vô sản" khi đó lan nhanh ở châu Phi. Được truyền cảm hứng bởi các sự kiện ở Nga, Ai Cập đã chống lại chế độ thực dân Anh năm 1919.

"Cách mạng tháng 10 đã tạo tiền đề cho nhiều nước khác bao gồm Trung Quốc, Việt Nam và Cuba", Owei Lakemfa, cây bút trên Vanguardngr nhận xét.

Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh với việc kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử của Cách mạng tháng Mười, đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và giành được chiến thắng vẻ vang.

Theo cây bút J. Arch Getty, giáo sư lịch sử ở Đại học California tại Los Angeles, với việc Cách mạng tháng Mười nổ ra và sự thành lập nước Nga Xô viết, lịch sử thế giới lần đầu tiên xuất hiện một kiểu nhà nước mới, cùng những chính sách hướng đến lợi ích của người lao động và công bằng xã hội như quyền bình đẳng của phụ nữ, cấm phân biệt chủng tộc, quyền làm việc 8 giờ/ngày, chống sa thải lao động vô cớ, trợ cấp cho người già và người tàn tật, giáo dục và y tế miễn phí.

Getty cho rằng đây là những chính sách mà các nước phương Tây cùng thời kỳ chưa có. Sự ra đời và tồn tại của nước Nga Xô viết đã tạo ra áp lực khiến các nước tư bản phương Tây phải tự cải cách, mở rộng các quyền lợi của người lao động và phúc lợi xã hội. Ông Lakemfa thì nhận xét rằng Cách mạng tháng Mười "dạy cho người nghèo, đặc biệt là công nhân và nông dân rằng họ cũng có thể lãnh đạo đất nước".

Theo đảng Cộng sản Liên bang Nga, Cách mạng tháng Mười không chỉ làm rung chuyển thế giới bởi quy mô mà còn đặt nền móng cho sự duy trì, phát triển ổn định và tiến bộ của thế giới, hướng tới sự chấm dứt nạn bóc lột giữa con người với con người, xây dựng một xã hội công bằng và chủ nghĩa xã hội.

Theo đảng này, bằng cách đưa ra những giải pháp cho những thách thức của thế kỷ 20 thông qua hiện thân là Liên Xô, Cách mạng tháng Mười đã chứng minh cho thế giới sức sống của chủ nghĩa xã hội. "Cách mạng tháng Mười đã chiếu sáng con đường của nhân loại tiến vào kỷ nguyên thám hiểm không gian vũ trụ, tạo ra con đường để khai thác năng lượng hạt nhân và sử dụng nó vào mục đích hòa bình, mở ra cho mọi người con đường phía trước, hướng tới hòa bình và tiến bộ", tuyên bố của đảng Cộng sản Liên Xô trong dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười có đoạn viết.

Tổng thống Nga Putin ngày 3/11 gửi bức điện chào mừng tới những người tham dự hoạt động kỷ niệm. Ông gọi sự kiện năm 1917 là một phần không thể tách rời của lịch sử. Ông cho rằng cuộc cách mạng đã tác động vô cùng to lớn đến sự phát triển của nước Nga và toàn thế giới, phần nhiều định ra bức tranh chính trị, kinh tế và xã hội của thế kỷ 20.

Geoffrey Roberts, giáo sư sử học ở Ireland, nhận định không sự kiện nào khác trong thế kỷ 20 đã làm thay đổi quá trình lịch sử thế giới hay có những kết quả to lớn như Cách mạng tháng Mười. Theo ông, những kết quả vẫn còn đến ngày nay. Ông cho rằng đảng Cộng sản Trung Quốc là "đứa con của Cách mạng Nga" và nhấn mạnh việc vào tháng trước, họ đã tái khẳng định "hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới".

"Những nỗ lực của đảng Bolshevik để thay đổi thế giới vẫn có thể được liên tưởng đến trong thời đại hiện nay, khi xu hướng bất mãn với giới tinh hoa chính trị truyền thống ngày càng gia tăng", Roberts nhận xét.

20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tháng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiên bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Fédération International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục).

Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương.

Nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiên bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh.

Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết nạp là một thành viên của FISE.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày **20/11/1958**.

Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam.

Hàng năm, kỷ niệm lịch sử ngày 20/11, cơ quan tiêu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo viên trong vùng tạm chiếm nói riêng, đồng viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của anh chị em giáo viên kháng chiến nói chung.

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 - HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người.

SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018, chúng tôi xin giới thiệu đến cán bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên một số nội dung đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú:

- Đoàn viên là học sinh đang học tập tại các trường phổ thông (gồm: trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.
- Đoàn viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học.
- Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
- Đoàn viên là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp.

2. Nơi cư trú và hình thức hoạt động đoàn nơi cư trú:

- **Nơi cư trú:** Là nơi đoàn viên đang thường trú, tạm trú hoặc địa bàn dân cư thuận lợi để đoàn viên chủ động đăng ký tham gia hoạt động.

- Hình thức tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú:

+ Đoàn viên tham gia hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư.

+ Tập thể đoàn viên (các câu lạc bộ, đội, nhóm; chi đoàn khối trường học, khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp ngoài nhà nước) phối hợp tổ chức, tham gia hoạt động với chi đoàn, đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư.

3. Quyền của đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú:

- Việc tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên; tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên với nơi cư trú, giúp đoàn viên nắm được tình hình của địa phương cũng như có điều kiện tham gia đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nơi đoàn viên cư trú.

- Đoàn viên cần có tính tự giác trong việc thực hiện quyền tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú. Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú có các quyền cụ thể sau:

+ Được quyền đề nghị tổ chức Đoàn nơi cư trú tạo điều kiện tham gia các hoạt động do Đoàn - Hội - Đội tổ chức để rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

+ Được quyền lựa chọn địa bàn để tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.

+ Được tham dự và đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn (nếu được ban chấp hành chi đoàn mời dự) nhưng không được tham gia biểu quyết các vấn đề của chi đoàn.

+ Được quyền đề nghị tổ chức Đoàn nơi đăng ký hoạt động nhận xét đánh giá, xác nhận về quá trình tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú; được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc.

4. Định hướng một số nội dung tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

- Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

- Hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thanh thiếu nhi; các hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Hoạt động góp ý các chủ trương, chính sách của địa phương về thanh thiếu nhi; hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

- Sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

5. Quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú:

**** Dành cho đoàn viên đăng ký địa bàn tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú:***

- Căn cứ hướng dẫn của đoàn cấp trên, Chi đoàn nơi đoàn viên đang học tập, làm việc, công tác tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên của chi đoàn về mục đích, ý nghĩa, quyền, nghĩa vụ của đoàn viên; định hướng các nội dung, hình thức, giải đáp các thắc mắc của đoàn viên về tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú.

- Đoàn viên chọn địa bàn, thời điểm tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và tiến hành đăng ký (*theo mẫu SHNCT*) gửi chi đoàn (đoàn viên nhận giấy đăng ký từ cơ sở đoàn trực tiếp quản lý).

- Chi đoàn tổng hợp, xác nhận nơi đăng ký của đoàn viên, phân loại theo từng địa bàn và gửi lên đoàn cấp trên gần nhất có con dấu (nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp xác nhận).

- Đoàn cấp trên gần nhất có con dấu: Ký, đóng dấu xác nhận vào mẫu phiếu đăng ký; chuyển trả phiếu đăng ký cho đoàn viên; lập danh sách đoàn viên hoạt động nơi cư trú để theo dõi quản lý.

- Sau khi nhận phiếu có xác nhận, đoàn viên đến nộp phiếu đăng ký cho đoàn xã, phường, thị trấn nơi đăng ký tham gia hoạt động đoàn nơi cư trú.

- Thông qua hướng dẫn của đoàn cơ sở, đoàn viên kết nối với địa bàn nơi đăng ký thông qua các mạng xã hội, cũng như các phương tiện liên lạc khác; tham gia các hoạt động tại chi đoàn, đoàn cơ sở; kết nối với cán bộ đoàn nơi đăng ký hoạt động.

**** Dành cho đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn nơi tiếp nhận đoàn viên; chi đoàn nơi đoàn viên đăng ký địa bàn hoạt động.***

- Sau khi nhận phiếu đăng ký từ đoàn viên, đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn phân chia theo địa bàn và chuyển phiếu sinh hoạt về cho chi đoàn tổng hợp, theo dõi.

- Đoàn cơ sở, chi đoàn thống nhất xây dựng kênh thông tin trên mạng xã hội, các phương tiện liên lạc khác để kết nối với đoàn viên; thống nhất phương pháp đánh giá kết quả và hướng dẫn cho đoàn viên tham gia.

- Tổ chức các hoạt động, thông tin hoạt động đến đoàn viên để thu hút đoàn viên tham gia.

6. Nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Chi đoàn và đoàn cơ sở nơi cư trú nhận xét, đánh giá kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú của đoàn viên.

- Tiêu chí nhận xét, đánh giá:

+ Ý thức tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

+ Mức độ tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

+ Kết quả tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

- Căn cứ vào các tiêu chí trên, chi đoàn và đoàn cơ sở đánh giá đoàn viên hoạt động nơi cư trú theo 03 mức: tham gia hoạt động tốt, có tham gia hoạt động, có đăng ký nhưng không tham gia hoạt động. Kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú là tiêu chí bắt buộc để đánh giá xếp loại đoàn viên hằng năm nơi đoàn viên đang sinh hoạt.

- Kết quả, thành tích của đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú đóng góp cho tổ chức Đoàn tại nơi cư trú sẽ là cơ sở để ưu tiên trong xét các danh hiệu, các hình thức khen thưởng.

- Bản nhận xét, đánh giá trước khi chuyển cho đoàn viên phải có xác nhận của Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn nơi đoàn viên đăng ký hoạt động nơi cư trú.

7. Thời gian đăng ký, đánh giá:

- Đối với đoàn viên khối trường học:

+ Thời gian đăng ký hoàn thành trong tháng 5 hàng năm.

+ Thời gian nhận xét, đánh giá hoàn thành trong tháng 4 năm sau.

- Đối với đoàn viên các khối khác:

+ Thời gian đăng ký hoàn thành trong tháng 11 hàng năm.

+ Thời gian nhận xét, đánh giá hoàn thành trong tháng 10 năm sau.

Lưu ý: Đối với đoàn viên mới nhập học, làm việc thì thời gian hoàn thành đăng ký không quá 45 ngày tính từ ngày nhập học, làm việc.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Cấp tỉnh: Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện; tham mưu tổ chức thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn này.

8.2. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc:

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, triển khai cho đoàn viên địa phương, đơn vị mình tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.

- Chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ sở đoàn các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp với các Đoàn cơ sở địa bàn dân cư tổ chức hoạt động Đoàn nơi cư trú. Khuyến khích tổ chức Đoàn trong các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn địa bàn dân cư (nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị) tổ chức các hoạt động Đoàn cho đoàn viên.

- Chỉ đạo đoàn cơ sở phường, xã, thị trấn và các cơ sở đoàn tổ chức thực hiện nội dung hướng dẫn và tạo điều kiện để đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội dung này trong các chương trình giao ban hoặc kiểm tra công tác Đoàn theo định kỳ; báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của đơn vị.

MÔ HÌNH THANH NIÊN LÀM KINH TẾ GIỎI

Mô hình trang trại tổng hợp khép kín bảo vệ môi trường của thanh niên



Anh Tú trong trang trại tổng hợp của mình

Anh Phạm Ngọc Tú ở thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn – một thanh niên sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ anh Tú đã phải lam lũ với các hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và từ đó đã hình thành trong người thanh niên nông thôn này ý tưởng gắn bó và vươn lên làm giàu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quản lý đất đai anh đã quyết định từ bỏ thành phố để về quê thực hiện ý tưởng của mình.

Qua thực tiễn anh nhận thấy rằng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu của con người là được sử dụng các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, giá cả hợp lý, anh Tú mạnh dạn quyết định huy động nguồn vốn từ gia đình, người thân, bạn bè để mở trang trại trồng trọt và chăn nuôi tổng hợp theo chuỗi khép kín, tận dụng tối đa phụ phẩm

của sản phẩm này là đầu vào cho sản phẩm kia làm giảm tối đa chi phí đầu vào, tăng tối đa lợi nhuận, bảo vệ môi trường.

Với số vốn vận động được ban đầu là 650 triệu đồng, anh đã tiến hành thuê đất từ nguồn quỹ đất dự phòng của xã, mua sắm các trang thiết bị, xây dựng chuồng trại, lắp hệ thống tưới bán tự động, mua máy cày đất, máy bơm... Hiện tại dự án đã được triển khai thực hiện được hai năm và cho kết quả bước đầu rất khả quan. Hai năm đầu là giai đoạn hình thành và khó khăn của dự án, tuy nhiên với tinh thần cần cù, chịu khó, siêng năng, năm 2017 anh đã xuất bán bò siêu thịt và bê con cho lợi nhuận 130 triệu đồng/năm cộng với các khoản thu từ trồng trọt hoa màu; tổng lợi nhuận 160 triệu đồng/năm; 9 tháng đầu năm 2018 thu hoạch đậu phộng cho lợi nhuận 150 triệu đồng (10 tấn đậu) và cộng với thu các loại hoa màu khác, tổng thu đến thời điểm hiện tại cho tổng lợi nhuận khoảng 180 triệu đồng.

Thành công bước đầu của mô hình đã mở ra hướng phát triển mới cho ngành nông nghiệp sạch của địa phương, qua đó đáp ứng được nhu cầu ăn ngon, ăn sạch của người dân hiện nay, đồng thời giải quyết việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho thanh niên, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất của quê hương mình. Ngoài việc sản xuất kinh doanh, anh Tú là một Bí thư chi đoàn tích cực trong việc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội; góp phần xây dựng phong trào Đoàn, Hội tại địa phương vững mạnh.

Trích: <http://tuoitrebinhdinh.vn>

BÀI HÁT THANH NIÊN

Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên lời bài hát:

Áo xanh nắng mới

Sáng tác: Nguyễn Văn Chung

Hàng ngàn chiếc áo xanh tình nguyện lung linh màu nắng lấp lánh nụ cười
Hàng ngàn những trái tim tuyệt vời yêu thương sẽ chia nhân đôi hạnh phúc
Vì đời là những cuộc hành trình, mọi người tìm thấy cho riêng mình
Tuổi trẻ là sống cho riêng bản thân hay ta phải sống vì mọi người

Ta đi thôi, ta đi thôi ta đi trao thêm những niềm vui

Nơi nông thôn nơi non cao ta thanh niên ngại gì gian khó
 Hàng ngàn chiếc áo xanh tình nguyện lung linh màu nắng lấp lánh nụ cười
 Hàng ngàn những trái tim tuyệt vời yêu thương sẽ chia nhân đôi hạnh phúc

Những mái ấm trẻ thơ đến trường những con đường mới những chiếc cầu qua
 Đoàn thanh niên chúng ta một lòng chung tay cùng nhau đi xây đời mới
 Vì đời là những cuộc hành trình, mọi người tìm thấy cho riêng mình
 Tuổi trẻ là sống cho riêng bản thân hay ta phải sống vì mọi người

Ta đi thôi, ta đi thôi ta đi trao thêm những niềm vui
 Nơi nông thôn nơi non cao ta thanh niên ngại gì gian khó
 Hàng ngàn chiếc áo xanh tình nguyện lung linh màu nắng lấp lánh nụ cười
 Hàng ngàn những trái tim tuyệt vời yêu thương sẽ chia nhân đôi hạnh phúc

Những mái ấm trẻ thơ đến trường những con đường mới những chiếc cầu qua
 Đoàn thanh niên chúng ta một lòng chung tay cùng nhau đi xây đời mới
 Hàng ngàn chiếc áo xanh tình nguyện lung linh màu nắng lấp lánh nụ cười
 Hàng ngàn những trái tim tuyệt vời yêu thương sẽ chia nhân đôi hạnh phúc

Những mái ấm trẻ thơ đến trường những con đường mới những chiếc cầu qua
 Đoàn thanh niên chúng ta một lòng chung tay cùng nhau đi xây đời mới
 Những mái ấm trẻ thơ đến trường những con đường mới những chiếc cầu qua
 Đoàn thanh niên chúng ta một lòng chung tay cùng nhau đi xây đời mới

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT THÁNG 11/2018

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”*.

2. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*, chuyên đề năm 2017 *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”*; các nội dung về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và Nghị quyết Trung ương 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

3. Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích.

4. Tuyên truyền các nội dung hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; thông tin tình hình thời sự an ninh, chính trị, xã hội,... tại địa phương, đơn vị.

5. Triển khai cho đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương 1+1 của Trung ương Đoàn: Một đoàn viên giới thiệu một thanh niên tham gia vào các hoạt động đoàn, hội và giúp đỡ thanh niên kết nạp vào tổ chức Đoàn.